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รายงานการประชุมสภาเทศบาล ต าบลดงแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 3 /2562 

เมื่อ วันจันทร์ ที่  26  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐ น. 
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง 
  1.  นายบุญสวย       พันธุ์สาง           ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  2.  นางสุรัตน์          สีตา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  3.  นายชูศิลป์ ทองมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  4.  นายไพฑูรย์  ตันโห   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  5.  นายแสง  นอใส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  6.  นางประไพ     เปรมปราโมทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  7.  นายสุขวัฒน์  พิบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  8.  นายค าพันธ์ วงศ์อามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  9.  นายอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  10.  นางสีกา   อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  11.  นายอรรคชัย มูลมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  12.  นายรัชพล ไกยสินธุ์   เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม                                           
  1.  นายวิชัย  สีหานาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง(เสียชีวิต) 
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง 
  1.  นายสุทธี มหันต์   นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  2.  นายอ า  นรชาญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  3.  นายทองค า มูลมณี   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  4.  นางสาวบุปผา   คณะนาม  รองปลัดเทศบาลต าบลดงแดง 
  5.  นางศิริวรรณ วงศ์ค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6.  นางศรินทร์ญา  สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 

 นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายบุญสวย พันธ์สาง  ประธานสภาเทศบาลต าบลดง
แดง กลา่วเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อ วันพุธ         
 ที่  14  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62     

มติที่ประชุม  :   - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ :  ได้ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียนต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 
  5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 
  ขั้นแปรญัตติ)  

   นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ : ได้กล่าวน าเรียนต่อท่ีประชุม  
   ด้วยสภาเทศบาลต าบลดงแดง   ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

  ในระหว่างวันที่ 15 ,16,19 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  เวลา 16.30 น.  ณ.    
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ตรวจร่างเทศบัญญัติฯและมารอ
  รับค าแปรญัตติตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น  ปรากฏไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
  ใดประสงค์จะยื่นเสนอค าขอแปรญัตติฯแต่อย่างใด และให้ส่งคืนประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง  
  เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดงแดง เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3  ต่อไป นั้น  

    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันอังคาร ที่ 20  
  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
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  งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 5 คะแนน ต่อ 0 คะแนน  ให้คงร่างเดิมโดยไม่มี
  การแก้ไข  จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ผ่าน 
  การพิจารณาของ คณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  แปรญัตติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นควรน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดงแดงเพ่ือพิจารณาใน 
                     วาระ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  :ได้ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
  ในวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2563  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

มติที่ประชุม :   -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่าน วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เป็นเอกฉันท์ – 

ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563    วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  
  ก่อนที่จะท าการลงมติให้ที่ประชุมสภาฯ พัก  1 ชั่วโมง      

    - ที่ประชุมพักการประชุม เวลา 10.00 น. (พัก 1 ชั่วโมง) 
   เมื่อถึงเวลา 11.00 น. นายบุญสวย  พันธ์สาง ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง เรียก 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เข้าห้องประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ 
  ประชุมฯ ต่อไป 

 5.2.การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 วาระ ท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล 
 ต าบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
 และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 ก าหนดว่า “การ
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” 
 หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ขอให้ยกมือลงมติ   

มติที่ประชุม :  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563   เป็นเอกฉันท์- 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 

นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
  ด าเนินการ ดังนี้ 

   1.เรื่องไฟฟ้ามุมมืดเสีย บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 จุดหน้าบ้านนางดาว  วงศ์อามาตย์ เส้นทางไป
  ต าบลแคนใหญ่ ขอให้ทางผู้บริหารช่วยไปซ่อมแซมให้ด้วย 

   2.เรื่องงบประมาณที่จัดสรรให้กับโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ งบอาหารกลางวันไม่เพียงพอต่อ
  ความต้องการของเด็กนักเรียน 

   3.เรื่องนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน คือบางถุงมีปริมาณน้อยไม่ได้ตามขนาด และมีบางถุงที่
  เน่าเสียไม่สามารถดื่มได้จึงอยากให้ผู้บริหารช่วยตรวจสอบด้วย  

นายสุขวัฒน์  พิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 :น าเรียนต่อท่ีประชุมเรื่องน้ าท่วมขังถนนสายหน้าสถานีวิทยุ ที่ตน
  เคยน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯไปเมื่อปีที่แล้วนั้น แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด     
  ฝากทาง ผู้บริหารช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วย เพราะถนนสายนี้มีนักเรียนใช้เป็นเส้นทางในการไป
  เรียนหนังสือค่อนข้างมากพอสมควร เกรงจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กและแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ 

นายอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 :เสนอต่อที่ประชุม 

   1.เรื่องเส้นทางสามแยกทางไปบ้านกอกเป็นทางต่างระดับมากช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเพราะ
  เกรงจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

   2.เรื่องน้ าท่วมขังถนนคุ้มศรีพยอมซึ่งตนเคยน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯเมื่อปีที่แล้ว
  นั้นช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

   3.เรื่องคลองอีสารเขียว มีการขุดลอกคลองฝากให้ทางผู้บริหารช่วยไปตรวจสอบเขตพ้ืนที่
  รับผิดชอบด้วยอยู่ในเขตของต าบลดงแดงหรือเขตของ อบต.ป่าสังข์ เพราะเท่าที่ตนสอบถามเป็นงบมา
  จาก อบต.ป่าสังข์ 

ประธานสภาฯ : ได้เชิญผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

   1.เรื่องงบประมาณที่จัดสรรให้กับทางโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ เงินค่าอาหารกลางวัน ซึ่งตาม
  ระเบียบได้ก าหนดให้ต่อหัวนักเรียน จ านวนหัวละ 20 บาททั่วประเทศ แต่ในส่วนของขั้นตอนและ
  ระยะเวลาในการเบิกจ่ายมีองค์ประกอบหลายอย่างอาจจะช้า 

   2.เรื่องนมโรงเรียนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน และบูดเน่านั้น ตนต้องฝากไปยังคณะกรรมการ 
  ผู้ตรวจรับของแต่ละโรงด้วยต้องท าการตรวจรับจริง จ านวนถูกต้อง ขนาดปริมาณของนมแต่ละถุง ถ้า
  ถูกต้องครบตามจ านวนปริมาณได้ตามาตรฐานค่อยท าการตรวจรับ ถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานและจ านวน
  ไม่ครบตามจ านวนนักเรียนไม่ต้องท าการตรวจรับ แล้วหากตรวจพบว่ามีนมบูดเน่าก็ขอให้ท ารายงาน
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  เข้ามาเพ่ือที่ผู้บริหารจะได้ประสานกับบริษัทผู้รับเหมา เพราะทางเทศบาลมีหน้าที่เพียงด าเนินการ
  จัดซื้อจัดจ้างให้ 

   3.เรื่องถนนสายหน้าสถานีวิทยุตามท่ีท่านสุขวัฒน์  พิบูลย์ ได้น าเสนอนั้นทางผู้บริหารได้ 
  หารือและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ถาวรอยู่เพราะพ้ืนที่ข้างเคียงเป็นที่ส่วนบุคคลจึงต้องหาวิธีที่ไม่กระทบต่อ
  พ้ืนที่ข้างเคียง 

   4.เรื่องถนนต่างระดับที่ท่านอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์ น าเสนอ ตนดูแล้วไม่มีในแผนพัฒนาฯ
  จึงต้องท าการเพิ่มเข้าไปในแผนพัฒนาฯเสียก่อนถึงจะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ 

   4.เรื่องถนนสายคุ้มศรีพยอม ขอให้สอบถามกับพ่ีน้องประชาชนก่อนว่าจะพิจารณา 
  งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาถนนสายนี้ก่อนหรือไม่เพราะเกรงจะเกิดปัญหาเหมือนครั้งที่แล้ว 
   5.เรื่องการขุดลอกคลองอีสานเขียว เดี่ยวผู้บริหารจะลงไปดูพ้ืนที่เสียก่อนว่ามีการด าเนินการ
  ขุดลอกในเขตพ้ืนที่ต าบลดงแดงหรือในเขตของต าบลป่าสังข์ถึงจะประสานกับทาง อบต.ป่าสังข์ได้ 

ประธานสภาฯ : ฝากทางผู้บริหารเรื่องนมโรงเรียนด้วยเพราะตนเคยได้ยินข่าวเรื่องนมโรงเรียนบูดเน่าในเขตพ้ืนที่อ่ืนจึง
  ไม่อยากให้เกิดกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดงแดง 

มติที่ประชุม  :    - รับทราบ – 

ประธานสภาฯ    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม 

       เลิกประชุมเวลา 11.50 น.  

 (ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม      (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                      (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                          ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่3  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 

 (ลงชื่อ)             (ลงชื่อ)     
                      (นายค าพันธ์  วงค์อามตย์)                            (นางสีกา   อาจเจริญ)   

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                  
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     

(ลงชื่อ)           
                           (นายแสง   นอใส)                  (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 

       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                          ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม          



๖ 

 

                        
 
     ที่ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง    
 

 
       (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                      


